
BORGARRÁÐ 23. janúar 2020: Framhaldsfyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um 
greiðslur Reykjavíkurborgar til EFLA verkfræðistofu - R19110212

Tæpir 4 milljarðar á 12 árum til einnar verkfræðistofu. Ástæða fyrirspurnarinnar er að Efla 
verkfræðistofa stingur mjög oft upp kollinum þegar verklegar framkvæmdir eru. Því er lögð 
fram framhaldsfyrirspurn og óskað er eftir upplýsingum sundurgreint eftir þeim árum sem eru 
í fyrirspurninnium  þau útboð sem EFLA verkfræðistofa hefur tekið þátt í og fengið verkefni 
og upphæðir sem að baki liggja. Að sama skapi er óskað eftir hversu háar upphæðir pr. ár 
voru greiddar til EFLU án útboðs.


